



ประกาศโรงพยาบาลนภลัย

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการดังกล่าวพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

โรงพยาบาลนภลัย ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ดังนี้

๑. ระดับดีเด่น จำนวน ๑๐๖ ราย รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย
๒. ระดับดีมาก จำนวน ๙ ราย รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเดชา มีสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภลัย

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น

รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

จำนวน ๑๐๖ ราย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง		
๑	นางสาวศิวาภรณ์ ชิมโพธิ์คลัง	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๒	นางสาวศิริกุล ผ่องศิริ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๓	นางนพวรรณ จิตวิวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๔	นางประภาพร มารยาท	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๕	นางสาวรัชดาภรณ์ ประชาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๖	นายเจษฎากร อยู่วัฒนา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๗	นางสาวนงลักษณ์ อยู่สวัสดิ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการ
๘	นางสาวสุจิตรา กิตติหัช	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๙	นางสุนีย์ เจริญศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๑๐	นางสุนันทา ประเสริฐศรี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๑๑	นางสาวพนิดา วงศ์สายประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๑๒	นางสาวรุ่งนภา เสียมไพรี	จพ.เวชสถิติ	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๑๓	นางสาวอรุณญา สาวสวรรค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วิชาการ	ชำนาญการ
๑๔	นางสาวฤดีมาศ นาควิมล	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๑๕	นางสาวคณินิจ สว่างแสง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๑๖	นางสาวสุรัตน์ดา สุขศรี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๑๗	นางทิวาพร ตุ่มทอง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๑๘	นางณัฐพร พรมศร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๑๙	นางสาวชลมัย รัฐสยาม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๒๐	นางสาวน้ำเพ็ญ สัมพันธ์รักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๒๑	นางศิริพันธุ์ ผึ้งภูมริน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๒๒	นางสาวสรลพร ปลั่งเนียม	เภสัชกร	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๒๓	นางสาวพรรณวดี ขวนอุบล	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๒๔	นางณัฐยา ชุระพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง		
๒๕	นายพงษ์ทวี โพธิ์เอี่ยม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๒๖	นางสาวอ้อมเดือน จิตต์สมุทร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๒๗	นางสาวสุกัญญา อ่ำพลวิริยะพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๒๘	นางสาววรฤทัย โหรวชิต	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๒๙	นางสาวบังอร กิตติอนงค์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๓๐	นายทักษ์สุธี สหะวงศ์วัฒนา	นักเทคนิคการแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๓๑	นางสาวมาริษา คลั่งสิน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๓๒	นางดวงธิดา พังสอาด	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๓๓	นางสาวสายสุนันท์ กวยอภัย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๓๔	นางสาวจุฑาภรณ์ เฌียงรอด	นักเทคนิคการแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
๓๕	นายชัยวัฒน์ อ่ำแพงใต้	เภสัชกร	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๓๖	นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๓๗	นางภาวิณี แว่นแก้ว	จพ.เภสัชกรรม	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๓๘	นางสาวจิรารัตน์ ชัยวัฒน์	จพ.การเงินและบัญชี	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๓๙	นางภัณฑิรา ตริภพกิตติ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๔๐	นางสาวศิริวรรณ จันทนะภาพ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๔๑	นางสาวภักคินันท์ เลิศเสถียรพงษ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๔๒	นางสาวศิริเพ็ญ แก้วประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๔๓	นางสาวณัฐวรรณ เล็กเจริญ	นักกายภาพบำบัด	วิชาการ	ชำนาญการ
๔๔	นางวิมล คงด้วง	นักกายภาพบำบัด	วิชาการ	ชำนาญการ
๔๕	นางสาวเอี่ยมพร ภูผา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๔๖	นางสาวกนกพร ฉัตรสิริเจริญกุล	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
๔๗	นางสาวสุวดี มีสมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๔๘	นางณิชนันท์ จิระนากุลวัฒน์	นักเทคนิคการแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
๔๙	นางสาวนภาพร ธรรมศิรินิเวศ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๕๐	นางสาวรติชา มังกรวงศ์	จพ.การเงินและบัญชี	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน
๕๑	นายวัชร รัตนบรรยงค์	จพ.เภสัชกรรม	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน
๕๒	นางสาวสิริพร ธนานันต์	จพ.เภสัชกรรม	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง		
๕๓	นายธวัชชัย ขุนไชย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๕๔	นางสาวชื่นกมล สิทธิยอดยิ่ง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
๕๕	นางลักขณา ผ่องพุทธ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๕๖	นางสุชาดา ตราชู	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๕๗	นางสาวพนิดา กิตติหัช	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๕๘	นางเบ็ญจวรรณ ลอยวิเวก	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๕๙	นางศิริพร มาสีก	จพ.วิทยาศาสตร์ การแพทย์	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๖๐	นางสาวมุนา วงศาโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๖๑	นางไพจิตร แยมสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๖๒	นางนภัสร์ชนันท์ อ่อนสอาด	แพทย์แผนไทย	วิชาการ	ชำนาญการ
๖๓	นายเศรษฐพงศ์ ชื่นจิตร	นายแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๖๔	นางสาวจรัชยา วินมูน	นายแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๖๕	นางสาวกนกวรรณ ชะมินชัย	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
๖๖	นายกิตติภูมิ ผดุงไทย	นายแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๖๗	นางสร้อยทิพย์ วีระไวทยะ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๖๘	นางสายชล วีรปรีชาชัย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๖๙	นางวัลลภา โพธิ์เจริญ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๗๐	นางนวลปรานค์ หมั่นมณี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๗๑	นางสาวสิริพร คำนวน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๗๒	นางธนภรณ์ ศิลา	จพ.วิทยาศาสตร์ การแพทย์	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๗๓	นางสาววิไลส่าณ ธรรมกীরติวงศ์	เภสัชกร	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๗๔	นางสาวรัตนา เรืองไชย	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
๗๕	นายณัฐวุฒิ ทาน้อย	จพ.เภสัชกรรม	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๗๖	นายณัฐพงษ์ เลาะหนับ	เภสัชกร	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๗๗	นายพรชัย ตราชู	นายช่างเทคนิค	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๗๘	นางสาวนบชนก แก้ววิเชียร	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
๗๙	นางสาวนภสร จันทพรหม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง		
๘๐	ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ กังเจริญวัฒนา	แพทย์แผนไทย	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๘๑	นางลัดดาวัลย์ เตชรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๘๒	นางสุกัญญา นรขุน	จพ.เภสัชกรรม	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๘๓	นางสาวณัฐรัตน์ นุชอุดม	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
๘๔	นายธนัท อรุณสมบัติ	นายแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๘๕	นางเพ็ญศรี สัตบุศ	จพ.วิทยาศาสตร์ การแพทย์	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๘๖	นางคณิง ทรงจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๘๗	นางสาวสุชาดา แก้วผดุงรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๘๘	นางสาววีณา ณ บางช้าง	จพ.การเงินและบัญชี	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๘๙	นางสาวสุณี นิมิพิบูลย์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๙๐	นายวันชัย บุญส่งไพศาล	จพ.วิทยาศาสตร์ การแพทย์	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๙๑	นางนันทิยา สังข์กุล	นักโภชนาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๙๒	นายธีรภัทร ไชยวัฒนารุ่งเลิศ	นายแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๙๓	นายสุรพงษ์ สุขมณีพันธ์	จพ.วิทยาศาสตร์ การแพทย์	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๙๔	นางสาวนิตยา ท้าวปราบภัย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๙๕	นางสาวพัชรี รัตนพรพิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๙๖	นางอารมย์ อร่ามเมือง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
๙๗	นายชนัญชัช แจ่มจิตรตรง	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
๙๘	นายอภิรัฐ คล้ายเพชร	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
๙๙	นางพรพิมล รัตนกร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๑๐๐	นางอัจฉรา วงศาโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๑๐๑	นางสาวศิริพิมล จันทร์สวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๑๐๒	นางสาวนัฐธิดา บุญพิงค์	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๑๐๓	นางสาววีรยา แดงดี	นวก.สาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๑๐๔	นายชวลิต วัจนประดิษฐ์	จพ.ธุรการ	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๑๐๕	นางปริญ เป็ลียนสมัย	จพ.ทันตสาธารณสุข	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๑๐๖	นางสาวนิชดา สุขเกษม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก

รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

จำนวน ๙ ราย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง		
๑	นางสาวปรีญา ทวีปเรืองอุดม	นักกายภาพบำบัด	วิชาการ	ชำนาญการ
๒	นางสาวสายทิพย์ คูประสิทธิ์	นักกายภาพบำบัด	วิชาการ	ชำนาญการ
๓	นายทวีทรัพย์ ประเสริฐสุด	จพ.ทันตสาธารณสุข	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๔	นางสาวชนกพร เดี่ยวประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๕	นางสาวพรรณธรา แต่งจ้อย	ทันตแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๖	นางสาวกฤติญา จันทรงาม	นักกายภาพบำบัด	วิชาการ	ชำนาญการ
๗	นายสรวิศ สุวรรณชาติ	นายแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
๘	นางสาวไพลิน พิไลพันธ์พฤกษ์	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
๙	นางสาวพิชญานันท์ ลำพวย	ทันตแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ



ประกาศโรงพยาบาลนภลัย

เรื่อง รายชื่อลูกจ้างผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามที่ โรงพยาบาลนภลัย ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในสังกัดรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) นั้น

โรงพยาบาลนภลัย พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ได้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น จึงขอประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น

ระดับดีเด่น จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายบุญคล้าย เปลี่ยนสมัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
๒. นางสาวรณช สุภาพพงษ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓. นางสาวนัยนา สุดสงวน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเดชา มีสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภลัย